

VAI TRÒ TRỤ CỘT trong hệ thống an sinh xã hội

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng đi vào cuộc sống và khẳng định được vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nhân tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh để hiểu rõ hơn về quá trình tổ chức và thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Thưa ông, chính sách BHXH, BHYT có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của người dân trong thời điểm hiện nay?

Ông Mạc Thanh Hải: Thứ nhất, chính sách BHXH, BHYT giúp ổn định cuộc sống người lao động, trợ giúp người lao động khi gặp rủi ro. Bởi vì bản chất của BHXH là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng góp vào quỹ BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện. Còn ý nghĩa của BHYT là "đóng góp khi lành, để dành khi ốm", giúp người lao động và gia đình được chi trả chi phí khám chữa bệnh, giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình. Chế độ BHYT được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT, qua đó góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thứ hai, các chế độ BHXH, nhất là chế độ hưu trí góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi hết tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động. Mức lương hưu cũng không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với mức sống chung của toàn xã hội.



Lãnh đạo BHXH tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

Thứ ba, chính sách BHXH, BHYT góp phần ổn định và nâng cao chất lượng lao động, bảo đảm sự bình đẳng về vị thế xã hội của người lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển. Việc được tham gia BHXH, BHYT khi đang làm việc và được hưởng lương hưu sau này đã tạo ra cho người lao động sự phấn khởi, tâm lý ổn định. Hơn nữa, với chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, mọi người dân đều bình đẳng, có quyền được đóng BHXH để khi đủ điều kiện có lương hàng tháng để bảo đảm cuộc sống.

Phóng viên: Xin ông cho biết công tác phát triển người tham gia BHXH theo

tham gia BHXH, BHYT các cấp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các xã, phường, thị trấn; thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện để có chỉ đạo kịp thời.

Ông Mạc Thanh Hải: Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mở rộng số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã tích cực tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tham mưu thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng

tuyên truyền tại các cụm dân cư, các hộ gia đình. Phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cập nhật danh sách người có tiềm năng tham gia; linh hoạt lựa chọn các hình thức phù hợp để tuyên truyền, vận động người dân tham gia để được chăm sóc sức khỏe và hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Tiếp tục mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên thu cơ sở thông qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ của cán bộ, viên chức trong ngành, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, công tác phát triển người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan; số người tham gia BHXH năm sau cao hơn năm trước, hiện số người tham gia BHXH toàn tỉnh là trên 284.000 người, đạt 30,8% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tại Thái Bình từ năm 2019 đến nay tăng nhanh, luôn nằm trong top đầu toàn quốc về kết quả công tác phát triển BHXH tự nguyện. Hiện toàn tỉnh có 55.921 người tham gia BHXH tự nguyện và gần

1.800 người đang hưởng lương hưu nhờ có quá trình tham gia BHXH tự nguyện. **Phóng viên:** Tháng 5 được Chính phủ chọn là tháng cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân, ngành BHXH sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông phát triển người tham gia BHXH như thế nào, thưa ông?

Ông Mạc Thanh Hải: Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg, trong đó lấy tháng 5 hàng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Hưởng ứng tháng BHXH toàn dân nay với thông điệp chính "Bảo hiểm xã hội - an tâm cho mọi gia đình", BHXH tỉnh tập trung tổ chức các hội nghị truyền thông, phổ biến, đối thoại, tư vấn trực tiếp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với người sử dụng lao động, cán bộ phụ trách công tác BHXH, người lao động tại các doanh nghiệp. Tăng cường các hội nghị truyền thông khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phấn đấu trong tháng 5/2024 ít nhất mỗi xã, phường tổ chức 1 hội nghị.

Phối hợp với các đoàn thể, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân. Đồng thời, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng truyền thông, vận động cho đội ngũ nhân viên thu BHXH, BHYT, công tác viên để nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

DUY TÙNG
(thực hiện)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SỐ THU ĐẠT 1.875,4 TỶ ĐỒNG

Tính đến hết tháng 4/2024, BHXH tỉnh thực hiện thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được 1.875,4 tỷ đồng, đạt 29,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Hiện toàn tỉnh có 228.393 người tham gia BHXH bắt buộc; 55.921 người tham gia BHXH tự nguyện; 217.623 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 1.697.955 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90% dân số của tỉnh. Trong 4 tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh đã tổ chức cấp 7.770 sổ BHXH và 643.625 thẻ BHYT.



Chính sách BHYT góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, nhất là khi về già.

HUNG HÀ GẦN 700 LƯỢT NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

4 tháng đầu năm 2024, BHXH huyện Hưng Hà đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho gần 700 lượt người liên quan đến chế độ BHXH, trong đó chế độ hưu trí là 23 lượt người; chế độ tuất là 120 lượt người và chế độ trợ cấp BHXH một lần là 544 lượt người. Hiện nay, BHXH huyện Hưng Hà đang quản lý gần 11.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH với số tiền chi trả hàng tháng trên 55 tỷ đồng.

THIÊN NHÂN

"Cánh tay nối dài" của cơ quan bảo hiểm xã hội

Việc thực hiện tốt công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò rất lớn của đội ngũ nhân viên thu và các cộng tác viên thu BHXH, BHYT ở cơ sở bởi họ là những người gần dân và hiểu rõ địa bàn nhất. Đây thực sự là "cánh tay nối dài" của cơ quan BHXH.



Bảo hiểm xã hội tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT.

Được phát triển, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, phần đầu thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, ngành BHXH đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt chú trọng việc mở rộng mạng lưới nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT tại cơ sở. Với lợi thế bám sát địa bàn, hàng ngày tiếp xúc với người dân, nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT tại cơ sở; trực tiếp giúp người dân nâng cao nhận thức, thấy

rõ lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT. Những nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT hầu hết đều chịu khó, không quản khó khăn để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với các hộ gia đình. Họ thường tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc tối để đến các hộ gia đình vận động; khi đi tuyên truyền, họ luôn nhiệt tình, cởi mở, giải thích cặn kẽ thắc mắc của người dân. Tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, vận động, làm sao cho mọi người hiểu để tham gia và được hưởng các chính sách an sinh xã hội lâu dài. Nhờ vậy, số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đều tăng qua từng năm.

Ông Trình Xuân Hiệu, Trưởng phòng Truyền thông, BHXH tỉnh cho biết: BHXH, BHYT là hai trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Để lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân, BHXH tỉnh chủ trọng phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT tại cơ sở. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân viên thu và các cộng tác viên thu BHXH, BHYT tại các thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Coi đây là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền ngay tại cơ sở. Thực tế cho thấy, sau các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, chất lượng hoạt động của đội

ngũ nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT đã nâng lên rõ rệt; qua đó góp phần tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Toàn tỉnh hiện có 788 nhân viên thu BHXH, BHYT, mạng lưới cộng tác viên lên đến 3.144 người với 548 điểm thu, đây chính là "cánh tay nối dài" của ngành BHXH. Tuy nhiên, hiện nay công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT tại một số địa bàn còn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục. Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn của một số nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT chưa thực sự chuyên nghiệp, nhiều lúc chưa theo đúng quy trình tư vấn mà chủ yếu làm theo khả năng, kinh nghiệm của bản thân.

Theo ông Trình Xuân Hiệu, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại mỗi điểm thu; ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin; bảo đảm kinh nghiệm nghiệp vụ và các kỹ năng trong hoạt động của nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho nhân viên thu và cộng tác viên thu BHXH, BHYT. Kịp thời khen thưởng, khuyến khích, động viên để họ thực hiện nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn.

HỒNG ANH

Với mong muốn ai cũng được thụ hưởng an sinh xã hội lâu dài, xã Đông Quang (Đông Hưng) tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những lợi ích thiết thực của việc tham gia mạng lưới an sinh quốc gia, từ đó chủ động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Năm 2023, xã Đông Quang là địa phương dẫn đầu huyện Đông Hưng về phát triển BHXH tự nguyện.

Xã Đông Quang có 6 thôn với khoảng 6.000 nhân khẩu. Toàn xã hiện có 285 người tham gia BHXH tự nguyện; trong quý I/2024, xã đã phát triển được 16 người tham gia mới. Để có được kết quả đó, thời gian qua, xã Đông Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện. Ông Bùi Quang Dân, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT xã Đông Quang cho biết: Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nghe các thành viên báo cáo, từ đó có những chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Để mở rộng độ bao phủ của BHXH, BHYT, chúng tôi tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền nhằm giúp nhân dân hiểu rõ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong đời sống hàng ngày. Chủ động rà soát số người trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và chủ động tham gia. Chúng tôi cũng chỉ đạo đại truyền thanh xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi người dân tham gia BHXH, BHYT.



ĐÔNG QUANG ĐIỂM SÁNG PHÁT TRIỂN BHXH TỰ NGUYỆN



Chị Vũ Thị Giang (người bên phải) tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân trên địa bàn xã.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT, chị Vũ Thị Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đồng thời là nhân viên thu BHXH, BHYT xã Đông Quang đã không quản khó khăn, vất vả để góp phần mang tinh ưu việt của chính sách BHXH, BHYT đến với các gia đình. Bản thân chị Giang là người gương mẫu đi đầu, vận động người tham gia đình tích cực tham gia BHXH, BHYT từ đó lan tỏa niềm tin để người dân trong xã cùng hưởng ứng,

làm theo. Cùng với cộng tác viên ở các thôn, chị luôn tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, vận động, làm sao cho mọi người hiểu được đây là chính sách đầy tính nhân văn, ưu việt nhằm chăm lo cho những người lao động trẻ do khi về già. Chị Giang chia sẻ, trên địa bàn xã Đông Quang đã có 2 người đang được hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện, đây chính là những ví dụ điển hình, có sự lan tỏa rất lớn về tinh ưu việt của chính sách BHXH, vì vậy số người tham gia

BHXH tự nguyện ở Đông Quang ngày một tăng. Theo chị Giang, khó khăn nhất trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay là nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách BHXH còn hạn chế nên còn hoài nghi, chưa mặn mà với việc tham gia BHXH tự nguyện. Nhiều người muốn tham gia nhưng kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện để thực hiện.

Ông Đặng Quang Tự, Phó Giám đốc BHXH huyện Đông Hưng cho biết: Khi có đủ điều kiện theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi được hưởng khi đi khám chữa bệnh là 95%; khi người tham gia BHXH tự nguyện mất, thân nhân còn được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí. Tính đến nay, toàn huyện Đông Hưng có trên 6.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, xã Đông Quang là một trong những địa phương có số người tham gia cao nhất của huyện.

ĐỖ HỒNG GIÀ